

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
29	โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน ภายในเขตเทศบาล <small>(เสนอโดยชุมชนทุกชุมชนภายในเขตเทศบาล)</small>	- เพื่อให้ประชาชนทราบ เส้นทางและแบ่งแยกถนน ให้มีความชัดเจน - เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร	- ป้ายบอกชื่อถนนภายในเขตเทศบาล นครอุบลราชธานี จำนวน 100 ป้าย และอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	1,800,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	- มีป้ายบอกชื่อถนน ภายในเขตเทศบาล จำนวน 100 ป้าย	- ให้ประชาชนทราบเส้นทาง และแบ่งแยกถนนให้มีความ ชัดเจน - ให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร	- สำนักการช่าง
30	โครงการจัดทำป้ายชื่อซอย ภายในเขตเทศบาลนครอุบล ราชธานี <small>(เสนอโดยชุมชนทุกชุมชนภายในเขตเทศบาล)</small>	- เพื่อให้ประชาชนทราบชื่อซอย ได้อย่างถูกต้องและสามารถ ค้นหาสถานที่ในเขตเทศบาลได้ อย่างถูกต้องและแม่นยำ	- จัดทำป้ายชื่อซอยภายในเขตเทศบาลนคร อุบลราชธานี จำนวน 200 ป้าย และอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	3,569,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	- มีป้ายบอกชื่อซอย ภายในเขตเทศบาล จำนวน 200 ป้าย	- ประชาชนทราบชื่อซอย ได้อย่างถูกต้องและสามารถ ค้นหาสถานที่ในเขตเทศบาล และได้อย่างถูกต้องแม่นยำ	- สำนักการช่าง
31	โครงการจัดทำป้ายบอก ทางลัดภายในเขตเทศบาล นครอุบลราชธานี <small>(เสนอโดยชุมชนทุกชุมชนภายในเขตเทศบาล)</small>	- เพื่อให้ประชาชนทราบทางลัด และสามารถค้นหาสถานที่ใน เขตเทศบาลได้อย่างถูกต้องและ แม่นยำ	- จัดทำป้ายบอกทางลัดภายในเขตเทศบาลนคร อุบลราชธานี จำนวน 200 ป้าย และอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	600,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	- มีป้ายบอกทางลัด ภายในเขตเทศบาล จำนวน 200 ป้าย	- ประชาชนทราบทางลัด และสามารถค้นหาสถานที่ ในเขตเทศบาลและได้อย่าง ถูกต้องแม่นยำ	- สำนักการช่าง
32	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า แสงสว่างภายในเขตเทศบาล นครอุบลราชธานี <small>(เสนอโดยชุมชนทุกชุมชนภายในเขตเทศบาล)</small>	- เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า ส่องสว่างภายในเขตเทศบาล ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับ ประชาชนในการเดินทางและลด ความเสี่ยงและความรุนแรงของ อุบัติเหตุ	- งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่างชนิดหลอด LED ขนาด 110 วัตต์ ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 520 ชุด (ติดตั้งในเสาไฟส่องสว่างเดิม)	8,630,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	- ดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในเขตเทศบาลได้รับ การปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น	- ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในเขตเทศบาลมีประสิทธิภาพ ที่ดียิ่งขึ้น - ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัยจากการเดินทาง และลดความเสี่ยงและความ รุนแรงของอุบัติเหตุ	- สำนักการช่าง